



ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หน้า ๖

■ สศก.รับครึ่งปีหดตัว4.2%-ติดลบสูงสุดรอบ 36 ปี

ภัยแล้งจุดจีดีพีเกษตร

พิกภัยแล้งซ้ำเติมอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตรครึ่งปีแรกหดตัวร้อยละ 4.2 ต่ำสุดในรอบ 36 ปี ขณะที่การส่งออกชะลอตัว ร้อยละ 9.4 คู่ค้าดั่งลิ่งสินค้าเกษตรระบุดึงประเมินสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ไกล่ขีดหามาตรการแก้ปัญหเฉพาะหน้าช่วยเหลือเกษตรกร

นายเลอศักดิ์ รั้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าภาวะเศรษฐกิจการเกษตร (จีดีพีภาคเกษตร) ในช่วงครึ่งแรกของปี 58 พบว่าหดตัว ร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการติดลบมากที่สุดในรอบ 36 ปี และคาดว่าทั้งปีจีดีพีภาคเกษตรจะหดตัวในช่วงร้อยละ -4.3 ถึง -3.3 ทั้งนี้ต้องมีการประเมินสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงอย่างใกล้ชิดเพื่อหามาตรการเฉพาะหน้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพราะภัยแล้งอาจส่งผลกระทบต่อปี 59 เบื้องต้นคาดว่าจะน่าปรังปี 58/59 จะไม่สามารถปลูกได้แน่นอน

โดยใน 5 เดือนแรกที่ผ่านมาของปี 58 พบว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลับชะลอตัวลงถึงร้อยละ 9.4 เนื่องมาจากมาจากประเทศคู่ค้าภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงทำให้ชะลอการนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทย

ทั้งนี้เมื่อจำแนกแต่ละสาขาพบว่าสาขาพืช ในช่วงครึ่งแรกของปี 58 หดตัวร้อยละ 7.3 จากการลดลงของผลผลิตพืชสำคัญ ได้แก่ ข้าวนาปรัง ในเขตพื้นที่

ลุ่มเจ้าพระยาและแม่กลองที่มีเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตที่ลดลงจากปัญหาภัยแล้ง ส่วนลัมปะรดโรงงานลดลงจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งทำให้ต้นไม่สมบูรณ์จึงไม่ให้ผลผลิต ยางพาราลดลงจากน้ำยางในภาคอีสานที่ลดลงจากภัยแล้งและการตัดโค่นพื้นที่สวนยางพาราเก่า ปริมาณผลผลิตข้าวปีนี้น่าไม่เกิน 23 ล้านตัน จากปี 57 อยู่ที่ 36 ล้านตัน ซึ่งปริมาณผลผลิตข้าวที่ลดลงอาจจะส่งผลกระทบต่อส่งออกข้าวลดลง แต่จะส่งผลดีต่อราคาข้าวของไทยปี 58 สูงกว่าราคาปี 57 แน่นนอน

“แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 58 สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง และสาขาป่าไม้ ยังคงมีการขยายตัวได้ดี ส่วนผลผลิตประมงทะเลมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยจากการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายในช่วงครึ่งปีหลัง ยังคงต้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงอย่างใกล้ชิดเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหเฉพาะหน้าในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรและภาวะเสี่ยงฟองสบู่แตกของเศรษฐกิจจีนหลังดัชนีตลาดหลักทรัพย์จีนหดตัวลดลงกะทันหันและสัญญาณความซบเซาของตลาดอสังหาริมทรัพย์จากการหดตัวของการบริโภคภายในประเทศจีน”

อย่างไรก็ตาม สศก.ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรปี 58 ประมาณ 406,400 ล้านบาท ลดลงจาก 422,453 ล้านบาทในปี 57 ส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจในครึ่งปีแรกปี 58 มูลค่า 203,454 ล้านบาท ลดลงจาก 212,374 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน



๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หน้า ๖

ภัยแล้งจุดจีดีพีเกษตรทั้งปีติดลบ3.4%

สิ้นการขับเคลื่อนโรดแมพ
ข้าวเข้าภาวะสมดุลเร็วขึ้น

สศก.ประเมินจีดีพีเกษตรปีนี้หดตัว
มากที่สุดรอบ 36 ปี ติดลบ 3.3-3.4% หลัง
ครึ่งปีแรกติดลบ 4.2% ภัยแล้งจุด
ผลผลิตข้าวนาปรัง ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปี
ลดเหลือแค่ 23 ล้านตันข้าวเปลือก

นายเลอศักดิ์ รวีตระกูลไพบูลย์
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.) เปิดเผยว่า สภาพดินฟ้าอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ไทยเผชิญกับ
ปัญหาภัยแล้งมาตั้งแต่ปลายปี 2557 ถึง
ปัจจุบัน ภาครัฐต้องขอความร่วมมือให้
ชาวนางดการทำนาปรังและทำนาปีใน
ช่วง 2 เดือนของฤดูกลาง ส่งผลให้ภาวะ
เศรษฐกิจ (จีดีพี) การเกษตรของไทย
ครึ่งปีแรกของปี 2558 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่า
741,744 ล้านบาทติดลบถึง 4.2% เทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนครึ่งปีหลังยังมีภาวะเสี่ยงจากฟองสบู่
เศรษฐกิจจีนแตก ปัจจัยเหล่านี้คาดว่าจะส่งผลให้
จีดีพีภาคการเกษตรทั้งปี จะมีมูลค่า 1,396,820
ล้านบาท ติดลบ 3.3 - 4.4% ต่ำกว่าเป้าหมาย
เดิมที่ตั้งไว้ว่าจะขยายตัว 2.5-3%

"จีดีพีภาคการเกษตรติดลบมากที่สุดใ
รอบ 36 ปี โดยจีดีพีเกษตรติดลบครั้งแรกใน
ปี 2548 ซึ่งเกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงเช่นกัน
ซึ่ง สศก.ประเมินเบื้องต้นช่วงที่เกษตรกร
ไม่สามารถทำนาปรังปี 2558 รายได้ของครัวเรือน
เกษตร หายไปเฉลี่ยครัวเรือนละ 10,000 บาท
แต่ปัจจุบันการทำนาปีก็ยากขึ้น เพราะภัยแล้ง
คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้และหนี้สิน
ครัวเรือนมากกว่า" นายเลอศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้หากพิจารณาตามรายสาขา พบว่า
จีดีพีด้านพืช ติดลบมากที่สุดที่อัตรา 6-7 % โดย
ในครึ่งปีแรกติดลบไปแล้ว 7.3% ผลมา
จากภัยแล้ง ภาวะเอลนีโญ ภาวะโลกร้อนที่
รุนแรงขึ้น ทำให้ผลผลิตพืชที่สำคัญคือ ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง สับปะรดโรงงาน ยางพารา ลำไย

ทุเรียน มังคุด และเงาะ มีผลผลิตลดลง

ส่วนของข้าวได้รับผลกระทบมากที่สุดใ
นปี 2558 คาดว่าจะมีผลผลิตเฉพาะนาปีเท่านั้น
ประมาณ 23 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลง 17% เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา 27 ล้านตันข้าวเปลือก คิด
เป็นมูลค่าข้าวที่หายไปประมาณ 37,000 ล้าน
บาท ซึ่งภาวะเอลนีโญ ทำให้ไม่สามารถทำนาได้
เต็มพื้นที่ 61 ล้านไร่ คาดว่าปี 2558/59 นี้จะมี
พื้นที่ปลูกเพียง 54 ล้านไร่เท่านั้น จากปัจจุบัน
ที่ปลูกไปแล้ว 32.1 ล้านไร่ แยกพื้นที่ในเขต
ชลประทาน 8.05 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน
24.12 ล้านไร่

ทั้งนี้ยังมีความเสี่ยงเรื่องฝนทิ้งช่วงที่จะ
เกิดขึ้นตามมา ขณะที่การทำนาปรังปี 2559 นั้น
คาดว่ารัฐบาลจะมึนโยบายงดอีกครั้ง เนื่องจาก
ไม่มีน้ำสนับสนุน

อย่างไรก็ตามผลผลิตข้าวที่ลดลง นั้น
คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การส่งออก เนื่อง
จากสต็อกข้าวของไทยยังมีอยู่มาก แต่ผลผลิต
ข้าวที่ลดลงดังกล่าว จะทำให้โรดแมพข้าวของ
กระทรวงเกษตรฯที่ตั้งเป้าให้ผลผลิตข้าว เข้าสู่

ภาวะสมดุลปีละ 33 ล้านตันในปี 2563 นั้นจะ
สามารถบริหารจัดการได้เร็วขึ้น

ส่วนสถานการณ์ด้านราคาพืชที่เกษตรกร
ขายได้ส่วนใหญ่ในปี 2558 คาดว่าจะลดลงเล็ก
น้อย เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยัง
ไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่และอุปทานสินค้าเกษตร
ในตลาดโลกยังมีข้าว อ้อยโรงงาน และยางพารา
โดยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ น้ำตาลและ
ผลิตภัณฑ์ ลำไยและผลิตภัณฑ์ และมังคุด
มีแนวโน้มส่งออกได้มากขึ้น แต่จากสภาพ
อากาศแปรปรวนมากขึ้น อาจสร้างความเสีย
หายต่อผลผลิตพืชของโลกจนส่งผลกระทบต่อ
ราคาและการส่งออกไทยด้วย

สาขาประมง คาดว่าจีดีพีจะขยายตัว 2-3%
จากครึ่งปีแรกขยายตัวแล้ว 2.2% ซึ่งเป็นผลมา
จากกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงเริ่มฟื้นตัว ขณะที่สินค้า
การประมงทะเลมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย จาก
การเริ่มบังคับใช้กฎหมายการแก้ไขประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม
หรือIUU ทำให้ไม่สามารถออกทะเลเพื่อจับ
สัตว์น้ำได้

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หน้า A ๗



ยางวูบขู่เคลื่อนไหวครั้งใหญ่

ตรัง — กลุ่มตัวแทนเครือข่ายสวนยางพารา 7 จังหวัดภาคใต้ จะเข้ายื่นหนังสือผ่านนายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 17 ก.ค.นี้ ที่กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ เพื่อให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ หากรัฐบาลยังไม่ยินยอมจะออกมาเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อย่างแน่นอน

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หน้า ๗

เครือข่ายชาวสวนยางยื่น 5 ข้อแก้ราคาตก

เครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้บุกกระทรวงเกษตรฯ วันนี้ยื่น 5 ข้อเสนอ "อำนาจ" เรียกร้องเร่งแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ระบุหากรัฐบาลไม่ดำเนินการอาจมีการเคลื่อนไหวของเครือข่ายชาวสวนยาง นายประทีป สุขสนาน ประธานเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดตรัง พร้อมนายไพรัช เจียชุม ประธานเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง และคณะ จะขอเข้าพบนายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันนี้ (17 ก.ค.) เพื่อขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ที่เกษตรกรกำลังได้รับความเดือดร้อน และส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบของสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งรับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิก ประกอบด้วยราคาน้ำยางสดกับราคายางแผ่นรมควันและยางแผ่นดิบ ที่สหกรณ์ต่างๆ ชื้อมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้แก่เกษตรกร และนำรายได้มทุนเวียนจัดซื้อน้ำยางสดจากสมาชิกโดยตรง มีราคาแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยไม่คุ้มทุน ส่งผลให้สหกรณ์

ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ ม.ค.-ก.ค.58



ต่างๆ ของสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศประสบภาวะขาดทุน เพื่อให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา สำหรับข้อเรียกร้อง 5 ข้อประกอบด้วย 1. ขอให้เร่งรับซื้อยางพาราในโครงการมูลค่าพันล้านบาท ที่รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณไว้ซื้อในฤดูกาลเปิดกรีตนี้จำนวน 6,000 ล้านบาท แต่จนถึงขณะนี้เปิดกรีตมานานแล้วแต่รัฐบาลยังไม่ดำเนินการดังกล่าว และขอให้แก้ไขระเบียบและวิธีการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวก่อนการรับซื้อ เนื่องจากที่ผ่านมามีเปิดช่องให้มีการทุจริตและเงินงบประมาณไม่ถึงมือเกษตรกร โดยให้ดำเนินการผ่าน

ตลาด 108 หรือรวบรวมยางในจังหวัดนั้นๆ ด้วยการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันระดับจังหวัดขึ้นมาก 2. ขอให้รัฐบาลขยายโครงการสินเชื่อเพื่อทุนหมุนเวียนวงเงิน 10,000 ล้านบาท และ 3. โครงการสินเชื่อสถาบันการเงินเกษตรกรเพื่อการแปรรูปวงเงิน 5,000 ล้านบาท ทั้ง 2 โครงการให้ขยายเวลาดำเนินการออกไปอีกจากเดิมจะสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธ.ค. นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้สหกรณ์ต่างๆ สามารถกู้เงินมาปรับปรุงพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ได้ 4. ให้รัฐบาลสนับสนุนโครงการแปรรูปและ



SCIWATCH

วช.ระดมสมอง“วิจัยยางพารา”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา (ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านยางพารา เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราภายในประเทศ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมร่างดังกล่าวให้มีความถูกต้องและชัดเจนในการที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ในวันที่ 23 ก.ค.นี้ ณ โรงแรมแก้วสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐและเอกชน 14 จังหวัดภาคใต้ อาทิ คณะกรรมการเครือข่ายการวิจัยภูมิภาคภาคใต้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หอการค้าจังหวัด อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านยางพาราประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การผลักดันนโยบายที่จำเป็น การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่มีความโดดเด่น การสนับสนุนการส่งออก และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป้าประสงค์ไว้ว่า ในระยะ 5 ปี (2555-2559) มีการนำผลการวิจัยไปใช้สนับสนุนการยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมต้นน้ำถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำให้สามารถก้าวเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยางพารา



รัสเซียขายอาวุธแลยกวาง ทร.วอนให้เชื่อใจซื้อดำน้ำ



พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

ไทยโพสต์ • รัสเซียแบะทำพร้อมแลกเปลี่ยนยุทธโปกรณ์กับยางและผักผลไม้ของ ไทย รัฐมนตรีการค้ารัสเซียออกปากอยากขายอาวุธมูลค่ากว่า 160 ล้านดอลลาร์แลยกวางพารา ระหว่าง “ธนะศักดิ์” ไปเยือน เผยไทยสนใจทำเอฟทีเอกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย ที่รัสเซียเป็นหัวเรือใหญ่ รอรัฐบาลยื่นใบสมัครภายในสิ้นปีนี้ “บิ๊กป้อม” ระบุทร.ยังไม่ยกเลิกโครงการเรือดำน้ำ เนะซีแจงประชาชนให้เข้าใจ “ผบ.ทร.” ยืนยันจำเป็นต้องซื้อเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางทะเลเตรียมแจงความจำเป็นต่อสาธารณะ วอนคนไทยต้องเชื่อใจกัน

สื่อหลายสำนักของรัสเซียรายงานความเคลื่อนไหวก่อนหน้าการเดินทางเยือนรัสเซียของ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ที่มีกำหนดเข้าพบกับเซอร์เกย์ ลัฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียที่กรุงมอสโก วันพฤหัสบดีนี้ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ สานต่อความตกลงทวิภาคีที่ผู้นำสองประเทศริเริ่มกันไว้ในช่วงที่นายฯ ดมิตรี เมดเวเดฟ เดินทางเยือนไทยเมื่อเดือนเมษายนปีนี้

อ่านต่อหน้า 10

รัสเซีย

สำนักข่าวอาร์ไอเอโนวอสตี อ้างคำกล่าวของเล็กซานเดอร์ ลูคาเชวิช โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียว่า การมาเยือนของรัฐมนตรีไทยจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและไทย และช่วยส่งเสริมความมั่นคงและการเติบโตที่ยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และตามที่เมดเวเดฟ ได้มาเยือนไทย ในฐานะนายกรัฐมนตรีรัสเซียคนแรกที่มาเยือนราชอาณาจักรไทยในรอบ 25 ปี เมดเวเดฟได้ระบุไว้ในการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีไทยด้วยว่า การค้า, การลงทุน และการส่งออกภาคเกษตรกรรม เป็นภาคส่วนสำคัญของความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองชาติ

ด้านหนังสือพิมพ์มอสโกไทมส์ อ้างรายงานของสื่อรัสเซียรวมถึงของอาร์ไอเอโนวอสตีว่า รัสเซียกำลังเตรียมจะขายอาวุธยุทธโปกรณ์ให้ไทยในรูปแบบการแลกเปลี่ยนสินค้ากับยางพารา, ผัก และผลไม้ของประเทศไทย การแลกเปลี่ยนสินค้าแบบบาร์เตอร์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รัสเซียต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงยามที่สหรัฐและสหภาพยุโรป (อียู) กำลังคว่ำบาตรรัสเซียจากกรณีวิกฤตยูเครน

เดนิส มันดูรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซีย ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวของรัสเซียภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย เมื่อวันพุธว่า รัสเซียมีความตั้งใจจะขายอาวุธแก่ไทย มูลค่ามากกว่า 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แลกเปลี่ยนกับยางพารามูลค่าใกล้เคียงกัน สัญญาซื้อขายพาราจำนวนไม่ต่ำกว่า 80,000 ตันจากไทยน่าจะลงนามได้ภายในเดือนกันยายนปีนี้ และจะมีการส่งมอบในปีถัดไป แต่เขาเสริมว่า ข้อตกลงนี้จะไม่ใช่ “การแลกเปลี่ยนสินค้าโดยตรง” เนื่องจากไทยน่าจะซื้ออาวุธจากรัสเซียมากกว่ายางพาราที่รัสเซียซื้อจากไทย

วันเดียวกันนี้ คณะเจ้าหน้าที่บริษัทราลาจากอนชาวีอิต รัสเซีย เปิดเผยว่า อุปกรณ์ด้านพลเรือรูปแบบการเปลี่ยนกับของมอสโกไทมส์ไม่

สื่อรัสเซียทดสอบดูรอฟด้วยว่า จัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย (อียู) ซึ่งเป็นเกิดขึ้นยุคหลังสหภาพผู้นำ โดยรัสเซียก็เป็นทางการมายังยูเรเชีย (อียูซี) เพื่อหาหรืออย่างเป็นทางการทุกอย่างขึ้นอยู่กับความยืนยันแล้วว่ามีรูปแบบของความค

รัฐมนตรีรัสเซีย การตัดสินใจแยกเป็นความอ่อนไหว” เซ็นท์เคียบรรลุความไปก่อนหน้าเมื่อเด

สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเป็นทางการเมื่อสหภาพตุลกาการที่สถาน และเบลารุสหภาพเมื่อปีที่แล้วเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มกลายเป็นประเทศยูเครนนั้นนายกรัฐมนตรีจะลงนามเอฟทีเอโดยมีเกือบ 4 โดยรายงานข่าวกล่าวเอฟทีเอกับอียูกรอบการทำงานแ

พล.อ.ประวิตรัฐมนตรีฝ่ายความสัมภาษณ์ถึงกรณีนี้เรือดำน้ำจากจีน 3 ของ ครม.ว่า กรรมการขึ้นมา 1 ละเยียดรอบคอบระยะเวลา 10 ปีไป อย่างไรก็ตามการรับรู้และแจ้งความเข้าใจ โดย



สถานการณ์ในปัจจุบันให้มากขึ้นน้อยแค่นั้น ยืนยันว่ากองทัพเรือยังไม่ได้ยกเลิกโครงการ และยังเป็นไปตามแผนการพัฒนาศักยภาพของกองทัพเรือ ขอฝากสื่อมวลชนช่วยชี้แจง และทำความเข้าใจกับประชาชนด้วย

เมื่อถามว่า เป็นยุทธวิธีหรือไม่ ที่โครงการดังกล่าวมีจุดกระแสด้านทฤษฎีผสม พล.อ. ประวิตร กล่าวว่ ถ้าประชาชนเข้าใจก็สามารถดำเนินการได้ การใช้งบประมาณในโครงการนี้เป็นการใช้งบผูกพันจ่ายเป็นระยะได้ เพราะใช้งบประมาณก้อนใหญ่ในครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม กองทัพเรือต้องพยายามทำความเข้าใจต่อไป

ด้าน พล.ร.อ. ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผบ.ทร. กล่าวว่ ตนสั่งให้ พล.ร.อ.ณรงค์พล ณ บางช้าง ผู้ช่วย ผบ.ทร. ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ทำเอกสารชี้แจงต่อสาธารณชนและสื่อมวลชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความจำเป็นและความคุ้มค่าในการจัดซื้อเรือดำน้ำ ทั้งนี้ ต้องเชื่อมโยงและเคารพในการทำหน้าที่ของใครของมัน เพราะเรือดำน้ำเป็นผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับมากกว่า เพราะเป็นอาวุธที่มีศักยภาพสูงในการป้องกันทางทะเล ทั้งยาวไกลและอันตราย โดยเฉพาะพื้นที่อ่าวไทยที่มีพื้นที่กว่า 3 แสนตารางไมล์

ผบ.ทร.กล่าวว่ กรณีที่มีข่าวว่าผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีมูลค่า 2 ล้านล้านบาทต่อปีนั้นก็เป็นความจริง ซึ่งจากข้อมูลในการศึกษาของกองทัพเรือพบว่า ผลประโยชน์มีมูลค่ามากกว่าถึง 24 ล้านล้านบาทต่อปี ซึ่งจะมีมูลค่ามหาศาลเมื่อเทียบกับเรือดำน้ำที่จะซื้อจำนวน 3 ลำ มูลค่า 3.6 หมื่นล้านบาท และสามารถใช้งานได้ถึง 30 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับแล้วถือว่าคุ้มค่ามากที่สุด เหมือนเป็นการสร้างบ้านที่จำเป็นต้องมีไว้รอบขอบชิดในการป้องกันรักษาบ้าน และที่วิจารณ์กันว่า อ่าวไทยมีความตื้น ไม่สามารถที่จะมีเรือดำน้ำได้นั้น ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะกองทัพเรือได้ศึกษาดูภูมิศาสตร์เป็นอย่างดีแล้ว

สำหรับเรื่องงบประมาณในการจัดซื้อ

เรือดำน้ำนั้น พล.ร.อ. ไกรสรกล่าวว่ ไม่ได้เป็นไปตามที่หลายฝ่ายเข้าใจกัน เนื่องจากกองทัพเรือได้งบประมาณประจำปี 4 หมื่นล้านบาท หากซื้อเรือดำน้ำจริงก็จะเจียดงบประมาณบางส่วนมาจัดซื้อโดยผ่อนชำระเป็นรายปี ซึ่งจะไม่กระทบต่องบประมาณกลางของรัฐบาลแต่อย่างใด ทั้งนี้ ยอยากให้เข้าใจกองทัพเรือถึงความจำเป็น เราเป็นคนไทยต้องเข้าใจกัน เพราะในอนาคตหากเกิดสงคราม สิ่งที่อยู่รอดได้คือเรือดำน้ำที่มีศักยภาพอยู่ในทุกสงคราม กองทัพเรือจะทำสิ่งที่ดีที่สุดในความรับผิดชอบ ถ้าไม่ให้อัดซื้อก็ไม่เป็นไร กองทัพเรือถือว่าเราได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว

แหล่งข่าวจากกองทัพเรือกล่าวว่ การจัดซื้อเรือดำน้ำยังเป็นไปตามแผนเดิมที่จะพิจารณาจัดหาจากประเทศจีนจำนวน 3 ลำ วงเงิน 3.6 หมื่นล้านบาท ไม่ได้เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ กองทัพเรือมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อเรือดำน้ำเข้าประจำการ เพราะถือเป็นยุทธโประการณ์ที่สำคัญจริงๆ ในการป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส่วนที่มีข้อติงว่ากองทัพเรือมีเรือรบผิวน้ำจำนวนมากแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดหาเรือดำน้ำ ก็อยากชี้แจงให้เข้าใจว่า การรบต้องประกอบกำลัง 3 มิติ ทั้งบนอากาศ ผิวน้ำ และใต้น้ำ ซึ่งบางอย่างไม่สามารถที่จะทำการแทนกันได้ ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วถือว่าไม่สมบูรณ์

“เรือดำน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในยุคอนาคต และจะเป็นกำลังหลักในการรบทางทะเล เพื่อสร้างให้กองทัพมีความเข้มแข็ง เพราะหากกองทัพเรือไทยไม่มีเรือดำน้ำ ไม่ใช่คนไทยจะดีใจที่ไม่ได้จัดซื้อ แต่เพื่อนบ้านที่มีผลประโยชน์ทางทะเลจะกลับเป็นฝ่ายดีใจมากกว่า ดังนั้นคนไทยต้องช่วยกันผลักดัน และเข้าใจถึงภารกิจของกองทัพเรือในครั้งนี เพราะการจัดซื้อไม่ใช่เงินก้อนเดียวไปจัดซื้อ แต่เป็นการผ่อนจ่ายเป็นรายปี 7-10 ปี ก็แล้วแต่ ครม.จะเห็นชอบอีกครั้ง ซึ่งงบประมาณจัดซื้อเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองทัพเรือ ไม่ใช่งบประมาณกลางของรัฐบาลอย่างที่เข้าใจกัน” แหล่งข่าวจาก ทร.ระบุ





ทันหุ้น - STA คาดผลงานไตรมาส 2/2558 ใกล้เคียงไตรมาสก่อนหน้า หลังปริมาณขายยังทรงตัวระดับ 2.6-2.7 แสนตัน แต่มั่นใจปริมาณขายปี 2558 ทำได้ 1.2 ล้านตันตามเป้า หลังครึ่งปีหลังฟื้นตัวเด่นจากการเข้าสู่ไฮซีซั่น พร้อมเดินหน้ารักษามาร์เก็ตแชร์อันดับ 1 อีพกำลังผลิตโรงงานใหม่

แหล่งข่าวจากบริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA เปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทในช่วงไตรมาส 2/2558 คาดว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมาส 1/2558 ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณขายยางพาราอยู่ในระดับทรงตัวจากไตรมาสที่แล้วที่มียอดขายอยู่ราว 2.7 แสนตัน ซึ่งยอดขายในไตรมาส 2/2558 ยังถูกกดดันจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกยางพาราสด โดยประเทศจีนถือเป็นผู้นำเข้ายางพารารายใหญ่ รวมทั้งได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ปริมาณผลผลิตยางให้น้อยลง

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมั่นใจว่าปริมาณการขายยางพาราในปี 2558 จะทำได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ที่ 1.2 ล้าน

STA อีพกำลังผลิตใหม่ เข็นยอดขาย 1.2 ล้านตัน

ตัน แม้ปริมาณขายในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้จะทำได้ประมาณ 5.2-5.3 แสนตัน ซึ่งต่ำกว่าปริมาณการขายนเฉลี่ยที่จะอยู่ที่ราว 3 แสนตันต่อไตรมาส เนื่องจากมีปัจจัยลบจากการแทรกแซงราคาขายของภาครัฐที่ 60 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคาตลาดอยู่ที่ 40 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราไม่ผลผลิตไปขายให้กับรัฐบาลเป็นจำนวนมาก จนทำให้วัตถุดิบของบริษัทมีไม่เพียงพอที่จะผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย

โดยบริษัทมองว่าปริมาณขายยางพาราในช่วงปีหลังของบริษัทน่าจะปรับตัวดีขึ้นมากกว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ซึ่งมีปัจจัยบวกมาจากผู้ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบจะเริ่มเก็บสต็อกเพิ่มมากขึ้นในช่วงไตรมาส 3/2558 โดยขณะนี้สต็อกยางพาราในเมืองชิงเต่าของจีนลดลงเหลือ 1.3 แสนตัน จากสิ้นปีก่อนที่ 3.5 แสนตัน ทำให้คาดว่าต้องมีการตุนสต็อกเพิ่ม

ทั้งนี้บริษัทประเมินราคาขายยางพารา

เฉลี่ยในตลาดโลกในปีนี้ ยางแห้งเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม โดยช่วง 6 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 1.47 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งปี 2557 ที่อยู่ในระดับ 1.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม ส่วนราคายางแผ่นปีนี้จะอยู่ระดับไม่ต่ำกว่า 1.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกัน ซึ่งช่วง 6 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 1.76 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม จากราคาเฉลี่ยปี 2557 ที่ระดับ 1.95 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม

สำหรับปีนี้บริษัทยังมั่นใจว่าจะยังรักษาส่วนแบ่งตลาด (มาร์เก็ตแชร์) อันดับ 1 ของบริษัทผู้ค้ายางพาราของโลก โดยมีส่วนแบ่งตลาด 10% จากปริมาณการขายนมากที่สุดที่ 1.2 ล้านตันต่อปี มากกว่าคู่แข่งในประเทศเวียดนามที่มีปริมาณการขายนยางพาราทั้งหมดอยู่ที่ 954,000 ตันต่อปี โดยบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ 85% และสัดส่วนรายได้ใน

ประเทศ 15%

นอกจากนี้ ภายในสิ้นปี 2558 บริษัทจะมีกำลังการผลิตยางแท่งและยางแผ่นในประเทศจากโรงงานทั้งหมด 25 โรงงาน จำนวน 1.16 ล้านตันต่อปี หลังจากโรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีขนาดกำลังการผลิตยางแท่งและยางแผ่นรวม 56,000 ตันต่อปี จะเริ่มเดินสายการผลิตเชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 4/2558 ส่วนกำลังการผลิตยางแท่งและยางแผ่นจากโรงงานในประเทศอินโดนีเซีย 3 โรงงาน ปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 540,000 ตันต่อปี

สำหรับแผนการลงทุนโรงงานผลิตยางแท่งและยางแผ่นแห่งใหม่นั้น บริษัทได้มีการลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดเลยไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2559 ซึ่งใช้เงินลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท และมีขนาดกำลังการผลิตยางแท่งและยางแผ่นรวม 60,000 ตันต่อปี

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น STA ล่าสุดวานนี้ (16 ก.ค.58) ปิดที่ระดับ 12.30 บาท ลดลง 0.10 บาท เปลี่ยนแปลง 0.81% มูลค่าการซื้อขายรวม 14.95 ล้านบาท



รอบเมืองไทย

●●● สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ และเขื่อนต่างๆ ลดชลลงแบบนี้ แม้จะมีฝนตกลงมาอย่างหนักหลายพื้นที่ แต่ไม่ได้มีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างที่ต้องการ หลายจังหวัดไม่มีการส่งน้ำให้ภาคการเกษตรแล้วอย่างเด็ดขาด ขณะที่การผลิตน้ำประปาเริ่มได้รับผลกระทบตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยลดการจ่ายน้ำและจ่ายเป็นเวลาคู่ด้วย ระยะเวลา ทุกภาคส่วน จึงควรช่วยการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้เราทุกคนจะได้มีน้ำกินน้ำใช้ไปนานๆ

●●● อย่างที่นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา ซึ่งผลิตประปาให้บริการประชาชน 2 อำเภอ คือ อ.เมืองนครราชสีมา และ อ.เฉลิมพระเกียรติ



รวมกว่า 25,000 ราย วันนี้ น้ำดิบที่เก็บไว้ในบ่อพักที่บ้านโนนไม้แดงเหนือ ม.16 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เหลือใช้งานได้ประมาณร้อยละ 50 หรือประมาณ 1 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น สามารถใช้ผลิตน้ำได้แค่ 1 เดือนเท่านั้น เพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วง 2-3 วัน ไม่ได้ทำให้มีน้ำไหลเข้าอ่างแต่อย่าง

ใด ส่วนใหญ่ไหลลงที่นาของชาวบ้านทั้งหมด

●●● ส่วนที่เชียงใหม่ ที่มีข่าวลือกันว่า เขื่อนแม่กวงจะมีน้ำผลิตประปาอีกแค่ 15 วัน นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ย้ำว่า แม่น้ำในเขื่อนแม่กวงจะวิกฤตจากฝนทิ้งช่วงในรอบ 21 ปี และมีน้ำกักเก็บเหลือประมาณ 32 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 12 แต่ยังมีน้ำคงเหลือเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตร 18 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งยังเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา ที่ใช้น้ำเพียง 35,000 ลบ.ม. ต่อวัน หรือประมาณ 1 ล้าน ลบ.ม. ต่อเดือน แม้ไม่มีฝนตกลงมาสักหยดเดี๋ยวก็ยังมีน้ำนอนก้นอ่างสำรองไว้อีกถึง 14 ล้าน ลบ.ม. เพียงแต่ต้องขยับสถานีสูบน้ำไปอยู่กลางเขื่อน

●●● เจียบหายไปพัก กลับมาคราวนี้ ชาวสวนยางภาคใต้ฮือๆ อีกแล้ว วานนี้ (16 ก.ค.) นายประเทพ สุขสนาน ประธานเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายไพรัช เจียชุม ประธานเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง และคณะออกเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าพบ นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันนี้ เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำจำนวน 5 เรื่อง โดยย้ำกันชัดๆ ว่า หากยังเฉยเดรียมเคลื่อนไหวใหญ่อีกครั้ง

สำหรับข้อเรียกร้อง ประกอบด้วย 1.เรียกร้องให้เร่งรับซื้อยางพาราในโครงการ

ครบทุกผล ลดทุกเรื่อง
ข่าวสด

สวนยางบุกยื่น 5 ข้อต่อ 'อำนาจ'

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ที่สนามบินตรัง นายประทพ สุขสนาน ประธานเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายไพรัช เจ็ยชุม ประธานเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง และคณะออกเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเข้าพบนายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 17 ก.ค. เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1.เรียกร้องให้เร่งรับซื้อยางพาราในโครงการมูลภัณฑ์กันชน ที่จนถึงขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยให้ดำเนินการผ่านตลาด 108 หรือรวบรวมยางในจังหวัดนั้นๆ มีคณะทำงานร่วมกันระดับจังหวัด, 2.ให้รัฐบาลขยายโครงการสินเชื่อเพื่อทุนหมุนเวียนวงเงิน 10,000 ล้านบาท และ 3.โครงการสินเชื่อสถาบันการเงินเกษตรกรเพื่อการแปรรูป วงเงิน 5,000 ล้านบาท 4.ให้รัฐบาลสนับสนุนโครงการแปรรูปและโครงการสร้างผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ เพื่อนำผลผลิตยางในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดปริมาณยางในตลาด และ 5.ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการตัด โคนพื้นที่ยางพาราในส่วนที่ไม่กระทบกับเกษตรกรที่ทำกินมายาวนาน

นายประทพกล่าวต่อว่า เครือข่ายชาวสวนยางพาราในภาคใต้รวมแล้ว 7 จังหวัด ประกอบด้วย ตรัง สตูล พัทลุง กระบี่ พังงา นครศรีธรรมราช สงขลา และจะมีจังหวัดอื่นๆ ที่เหลือตามไปสมทบด้วย ซึ่งเป็นผลจากที่กรรมการเครือข่ายชาวสวนยางพาราจังหวัดตรังได้มีมติออกมาก่อนหน้านี้ว่า จะต้องร่วมมือกับเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเรื่องผลผลิตยางพาราที่กำลังตกต่ำโดยเร็วที่สุด

ด้านนายไพรัชกล่าวว่า ทางเครือข่ายชาวสวนยางพาราภาคใต้มีการปรึกษาหารือร่วมกันมาประมาณ 3 เดือนแล้ว จึงมีข้อเรียกร้องร่วมกัน หากรัฐบาลไม่ฟังเสียงของเครือข่ายซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกร เชื่อว่าในอนาคตเกษตรกรจะออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องแน่นอน เพราะขณะนี้ยางพารามีราคาตกต่ำอย่างมาก

ThaiPR.NET

Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์

Southern International Trade Expo ดันศก.ใต้รุ่ง

- ThaiPR.net กรุงเทพฯ--๑๗ ก.ค.--๒๐๑๐ ศรีเอชเอ็นแอนด์ คลีน

ข่าวเกษตร



Southern International Trade Expo ดันส่งออกยางอย่างยั่งยืน ต้นคาตผู้ชมงานแสนราย

ยอดขาย ๑,๒๐๐ ล้านบาท

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทย - อินเดีย จัดงานแสดงสินค้า Southern International Trade Expo ระหว่าง ๒๓ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานีศึกคัก มุ่งสานความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างสุราษฎร์ธานีและเมืองสุราต รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย คาดคนเข้าชมงาน ๑๐๐,๐๐๐ ราย จะมีผู้แทนการค้าต่างประเทศและผู้นำเข้า ๔๐๐ ราย ผลักดันเศรษฐกิจการ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ศึกคัก มียอดสั่งซื้ออย่างพารา ล่วงหน้าแล้ว ๕๐๐,๐๐๐ ตัน ประเมินมียอดขายในงานนี้ ๑,๒๐๐ ล้านบาท

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจัดงานแสดงสินค้า Southern International Trade Expo ในครั้งนี้ มีจุดกำเนิดจากการที่ได้จัดคณะเดินทางไปอินเดียพร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งรัฐคุชราตใต้ (Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry : SGCCI) เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองสุราต รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย และสุราษฎร์ธานี ที่มีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน ครบ ๑๐๐ ปี ในปีนี้นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้พระราชทานนาม "สุราษฎร์ธานี" เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ ซึ่งมีความหมาย "เมืองคนดี" ให้สอดคล้องกับชื่อเมืองสุราตในประเทศอินเดียอันเป็นสถานที่กำเนิดของพระพุทธศาสนา และปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของทั้ง ๒ เมืองได้กระชับแน่นแฟ้น มากยิ่งขึ้นจากการลงนามบันทึกความเข้าใจเป็นบ้านพี่เมืองน้องสุราต-สุราษฎร์ธานี ระหว่างหอการค้าเมืองสุราต และหอการค้าสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ นครมุมไบ

ปัจจุบัน อาเซียนกับอินเดีย เป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของกันและกัน ในปี ๒๕๕๗ การค้าของอาเซียน ๑๐ ประเทศกับอินเดีย มีมูลค่าสูงถึง ๓๖,๗๓๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ซึ่งครอบคลุมทั้งการค้า บริการและการลงทุน ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายการค้าการลงทุนระหว่างทั้ง ๒ ภูมิภาค นอกจากความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคแล้ว ไทยกับอินเดียยังมีความเชื่อมโยงทางการค้าการลงทุน

Thai PR. net

- ๒ -

ในระดับทวิภาคีอีกด้วย โดยทั้ง ๒ ประเทศได้ลงนามใน กรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-อินเดีย มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ และได้เห็นชอบการเร่งลดภาษีสินค้าบางส่วนทันที (Early Harvest Scheme : EHS) โดยการยกเลิกภาษีสินค้าจำนวน ๘๓ รายการ อาทิ เงาะ ลำไย มังคุด พุเรียน ข้าวสาลี อาหารทะเลกระป๋อง อัญมณี และเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก เครื่องปรับอากาศ พัดลม ตู้เย็น เครื่องรับ

ข่าวเกษตร



วิทยุโทรทัศน์ บอลล์แบริง และส่วนประกอบของเครื่องยนต์ เป็นต้น ซึ่งมีผลให้มูลค่าการค้าส่งฝ่ายไทยอินเดีย เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก ๑,๕๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี ๒๕๕๖ เป็น ๘,๖๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ๕7/25 นางชนนทิ นางกนกน้อย กรุงเทพ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th ปี ๒๕๕๗ และเชื่อว่าปีนี้จะเพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เน้นว่า ตลาดอินเดียมีความน่าสนใจและมีศักยภาพที่ผู้ประกอบการไทยจะขยายตลาดอย่างมาก และการที่อินเดียมีจำนวนประชากรกว่า ๑,๑๘๐ ล้านคน มากเป็นอันดับ ๒ ของโลกรองจากจีน ทำให้มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมาก ประกอบกับที่ผ่านมามีการค้าขายส่งออกระหว่างไทยกับประเทศอินเดียเป็นไปด้วยดีตลอดมา โดยในปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปอินเดียมีมูลค่าการส่งออกกว่า ๕,๖๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าส่งออกของไทยประกอบด้วยสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก ที่สำคัญได้แก่ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ อัญมณีและเครื่องประดับและยางพารา เชื่อว่าภาคเอกชนไทยจะใช้โอกาส งาน Southern International Trade Expo นี้ ทำการค้าระหว่างกันและขยายมูลค่าการส่งออกสินค้าที่มีศักยภาพของ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ให้มากยิ่งขึ้น

ด้านนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า ภายในงานแสดงสินค้า Southern International Trade Expo จะมีการแสดงสินค้า โดยจะมีคูหาธุรกิจกว่า ๑๘๐ คูหา ซึ่งคัดเลือกจากบริษัทที่มีศักยภาพในการ

ส่งออกใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้แบ่งตามชนิดสินค้าต่างๆ ดังนี้ สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ๖๓ คูหา แพชั่น ๙ คูหา สุขภาพและความงาม ๒๓ คูหา สินค้าของใช้ภายในบ้าน/ของแต่งบ้าน ๑๖ คูหา ยางพาราและผลิตภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง ๒๒ คูหา โลจิสติกส์/ธุรกิจบริการ ๗ คูหา รวมทั้งจะมี Pavilion การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมืองสุราษฎร์ ประเทศอินเดียกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงคูหาสินค้าจากต่างประเทศอีก ๒ ประเทศ ได้แก่ คูหาจากประเทศอินเดีย ๓๐ คูหาและประเทศมาเลเซีย ๓ คูหา (เนื่องจากข้อจำกัดของขนาดพื้นที่จัดงานในภาคใต้ทำให้ไม่สามารถรับผู้ประกอบการจากมาเลเซียที่สนใจเข้าร่วมงานอีกหลายราย)และมีพิธีการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาให้คำแนะนำข้อมูล

Thai PR. net

- ๓ -

สินค้าและบริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่มาร่วมชมงานอีกด้วย จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เชิญผู้แทนการค้าและผู้นำเข้าจากประเทศต่างๆ ผ่านสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมาร่วมงานจำนวนประมาณ ๔๐๐ ราย ส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคเอเชียและอาเซียน ภายในงานมีการเจรจาธุรกิจ โดยมีบริษัทผู้ซื้อสินค้า ยางพาราและผลิตภัณฑ์จากทั่วโลก ๖๘ บริษัท แจ้งความต้องการซื้อยางพารา กว่า ๕๐๐,๐๐๐ ตัน จะมาเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจสินค้า ยางพาราและผลิตภัณฑ์จาก ยางพารา ภายในงานด้วย นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนา/Workshop ด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาสินค้าฮาลาลและการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ ณ โรงแรมโดมอนด์พลาซ่า และกิจกรรมพิเศษของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการงานในครั้งนี้ อาทิ การสัมมนาสิทธิประโยชน์ทางการค้าไทย-อินเดีย การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง คูหาความสัมพันธ์ ไทย-อินเดีย การแสดงบนเวที การสาธิตอัตลักษณ์การนวดแผนไทย การแสดงหัตถศิลป์

ข่าวเกษตร



คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานครั้งนี้ทั้งสิ้นกว่า ๑๐๐,๐๐๐ รายทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ ได้แก่

นักธุรกิจ ผู้ผลิต/ผู้นำเข้าและผู้ประกอบการ และกลุ่มเป้าหมายในประเทศ ได้แก่ นักธุรกิจ ผู้ผลิตและ
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th
ผู้ประกอบการ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ตลอดจนประชาชนทั่วไปในภูมิภาค และคาดว่าจะมีมูลค่าคำสั่งซื้อที่ ๓๐
ล้านบาทและคาดการณ์มูลค่าการสั่งซื้อภายใน ๑ ปีประมาณ ๑,๒๐๐ ล้านบาท

ThaiPR.NET

Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์

พยากรณ์อากาศฤดูหนาววิทยาเกษตร ประจำวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘



แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี



วันที่ข่าว : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

พยากรณ์อากาศฤดูหนาววิทยาเกษตร ประจำวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งลักษณะอากาศในช่วงวันที่ ๑๔-๑๕ ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ร้อยละ ๓๐-๔๐ ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๕-๓๕ กม. / ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร ส่วนในช่วงวันที่ ๑๖-๑๙ ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ ๔๐-๖๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๒๐-๓๕ กม. / ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร อุณหภูมิต่ำสุด ๒๓-๒๗ องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด ๓๒-๓๕ องศาเซลเซียส ช่วงที่มีฝนตกติดต่อกัน ชาวสวนยางพาราควรดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นภายในสวน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผล และผลแก่ใกล้เก็บเกี่ยว เกษตรกรควรระวัง

ข่าวเกษตร



และป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน หากพบควรรีบกำจัดเพื่อไม่ให้ผลเน่าเสียและ

ลูกกลมไปยังผลอื่นๆ อนึ่งระยะนี้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรง ผู้ที่เลี้ยงสัตว์
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th
นำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่ม

ความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่

๑๖-๑๙ ก.ค.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิทยา แซ่หม่ง

Rewriter : วสันต์พรพรช จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>